



**เริ่มเทศกาลประกาศผลการดำเนินงานปี 2558** ของบริษัทจดทะเบียนไทยแล้ว กับ สาลี่ คัลเลอร์ หรือ COLOR คือ หนึ่งในหุ้นที่น่าจับตาเป็นพิเศษ วางบจะออกมาหวูเร็ดดดด ขนาดไหน แต่ที่แน่ๆ แค่ผลงาน 9 เดือนแรก ก้อพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 31 ล้านบาท โต 493% จากช่วงปีก่อน ดีดีออกปานนี้ ทั้งปีคงสดๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจ... ปรบมือรัวๆ ให้กับ **“ขวัญชัย ฉัตรเศรษฐ์”** เอ็มดีคนเก่ง กันเลย!!

รู้ยัง!!! นอกจากการบริหารธุรกิจแล้วตอนนี้เสีย **“กิตติ พัทธวารสกุล”** แห่ง บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) ยังใช้เวลาส่วนใหญ่คอยเปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์ชื่อดังจากหลายค่าย ที่หลังไหลเข้าจองคิวขอข้อมูลเด็ด หลังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจที่พร้อมกลับมาเทิร์นอระวาดอย่างแท้จริง... ชนิดที่ว่าเข้าตำราเบ๊ๆ **“หุ้นดีมีสตอรั๋อนาคตไกล”**...งานนี้อ่ารอช้า เพราะระยะการฟื้นตัวแบบนี้ รีบเก็บเข้าพอร์ตด่วนๆ ใจไว!!!!

วกกลับมาที่ความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของ อาซีฟา ASEFA ผู้ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์กระจาย และส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า รางและบันไดพาดสายไฟฟ้า โคมไฟและระบบส่องสว่าง งานบริการวิศวกรรมที่



**กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ**

เกี่ยวข้อง และงานบริการหลังการขายครบวงจร โดยล่าสุดเอ็มดีหนุ่มคนเก่ง **“ไพบูลย์ อังคณากรกุล”** ให้สัญญาณมาว่าตอนนี้ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานใหม่ใกล้ได้ฤกษ์เปิดฉากการผลิตภายในไตรมาส 1/59 ที่จะถึงนี้แล้ว

แ่วว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก 50% หรือคิดเป็น 1.5 เท่าของกำลังการผลิตทั้งหมด !! งานนี้มันใจเป็ 59 อาซีฟาจะยังคงเติบโตต่อเนื่องตามเป้าที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 15% อย่างแน่นอน หลังปี 58 รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย!!

ส่วน **“บัญญัติ คำคุณวัฒน์”** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ จะร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ต่อยักษ์แนวทางเซเว่น ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี **“นพ.วชิระ เพ็งจันทร์”** อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันพุธที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

แฟนคลับทั้งหลาย โปรดอดใจรอชมงปี 58 ของ บมจ.กัณกุลเอ็นจีเนียริง (GUNKUL) ว่าจะออกมาแจ่มจรัสแค่ไหน หลังซุ่มเจียบบอุปไตมานาน.. งานนี้รับรองคุ้มค่าสมราคา



**ขวัญชัย ฉัตรเศรษฐ์**



**กิตติ พัทธวารสกุล**



ต่อการรอคอยแน่นอน.. งานนี้ “กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ” ขยันเต็ม บุญไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอาฤกษ์เอาชัยในการทำธุรกิจมา โดยตลอด ชะขนาดนี้ มีหรือจะ ธรรมดา จึงปะ...แบบนี้เตรียมยก GUNKUL ขึ้นแทนหุ่นงาเฮงได้เลย!! ❖❖ ส่วน “ธรรมรัตน์ โชควัฒนา” เอ็มดีแห่ง ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จัดทัพผลิตภัณฑ์ทั่วไ้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในโอกาสฉลอง เปิดโครงการ “วาก็บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 5” งานนี้มอบไปรษณีย์สุดคุ้มเรียกว่าทุ่มสุดตัว ส่วนสาวกคนรัก ICC มาช้อปกันได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2559 หรือจนกว่าของจะหมด ที่เคาน์เตอร์วาก็ทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นโครงการส่งเสริมให้สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤติชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีอาชีพ มีรายได้ พร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็งอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2689-8515-6 หรือคลิก [www.wacoal.co.th](http://www.wacoal.co.th)

❖❖ สุดท้ายและท้ายสุดกับ กระแส 4จี กำลังฮิตในทุกเพศทุกวัย “สาธิต สุดบรรทัด” ผู้บริหาร “ตราเพชร” บึงไผ่เดีย เข้ากับกระแส ดิวเข้มที่ทีมงานผลิตภัณฑ์นยอดขายด้วยกลยุทธ์ “4จี” ดันสินค้าหัวหอมในกลุ่มกระเบื้องหลังคา จตุลอน และเจียร์ไน รวม 4 รุ่น เดินหน้ารุกตลาด เพราะเจ้าตัวมั่นใจคุณภาพสินค้าไม่เป็น 2 รองใคร งานนี้จัดทีมบริการติดตั้งและทีมช่างเหมา มุงที่ชำนาญงาน จะช่วยกันผลักดันยอดขายให้ให้วิ่งฉิวได้ไม่แพ้ความเร็วเน็ตบนเทคโนโลยี 4จี เลยทีเดียว???? 🌐

**ช า อี ป ก ซ อ ย**



ธรรมรัตน์ โชควัฒนา